



สัปดาห์สาม

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 โทร. 0-3221-1188 โทรสาร 0-3234-1094

www.josephbanpong.org E-mail : st.joseph_banpong@hotmail.co.th

2018



ครอบครัว

รากฐานของพระศาสนจักร



ครอบครัว

บ่อเกิดแห่งชุมชนคริสตชน



ครอบครัว

บ่อเกิดแห่งกระแสเรียก

วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2018 ปีที่ 52 ฉบับที่ 2854

อาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา ปี B

พระวาจา (มก.10:2-16)

เวลานั้น ชาวฟาริสีบางคนทูลถามหวังจะจับผิดพระเยซูเจ้าว่า “เป็นการถูกต้องหรือไม่ที่ชายจะหย่ากับภรรยา” พระองค์ตรัสตอบว่า “โมเสสได้บัญญัติไว้ว่าอย่างไร” เขาทูลตอบว่า “โมเสสอนุญาตให้ทำหนังสือหย่าร้างและหย่ากันได้” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “เพราะใจคือหยาบกระด้างของท่าน โมเสสจึงได้เขียนบัญญัติข้อนี้ไว้ แต่เมื่อแรกสร้างโลกนั้น พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิง ดังนั้น ชายจะละบิดามารดา และชายหญิงจะเป็นเนื้อเดียวกัน ดังนี้ เขาจึงไม่เป็นสองอีกต่อไป แต่เป็นเนื้อเดียวกัน ดังนั้นสิ่งที่พระเจ้าทรงรวมกันไว้ มนุษย์อย่าแยกเลย” เมื่อกลับเข้าไปในบ้านแล้ว บรรดาศิษย์ทูลถามถึงเรื่องนี้อีก พระองค์จึงตรัสตอบว่า “ผู้ใดหย่าร้างภรรยา และแต่งงานกับอีกคนหนึ่ง ก็ทำผิดประเวณีต่อภรรยาคนเดิม และถ้าหญิงคนหนึ่งหย่ากับสามีไปแต่งงานกับอีกคนหนึ่ง ก็ทำผิดประเวณีเช่นเดียวกัน”

มีผู้นำเด็กเล็ก ๆ มาเฝ้าพระเยซูเจ้าเพื่อทรงสัมผัสอวยพร แต่บรรดาศิษย์กลับคิดว่าคนเหล่านั้น เมื่อทรงเห็นเช่นนี้ พระองค์ก็รีว ตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่า “ปล่อย让孩子们

คุณเอุทัย - คุณเปราณี ถนนมวัฒนา
สร้าง... โอกาสครบรอบชีวิตสมรส 56 ปี

เล็ก ๆ มาหาเราเถิด อย่าห้ามเลย เพราะพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของคนๆ เหมือนเด็กเหล่านี้ เราบอกความจริงกับท่านว่า ผู้ใดไม่รับพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างเด็กเล็ก ๆ เขาจะไม่เข้าสู่พระอาณาจักรนั้นเลย” แล้วพระองค์ทรงอุ้มเด็กเหล่านั้นไว้ ทรงปรกพระหัตถ์ และประทานพระพร



หัวข้อ	ความรักและความซื่อสัตย์ระหว่างสามีภรรยา
ธรรมล้ำลึก	พระคริสต์ทรงสถาปนาอาณาจักรแห่งความรัก
ท่าที	เจริญชีวิตในความรักและการเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน
การดำเนินชีวิต	เราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนพี่น้อง เพื่อเราจะได้นิเทศสัมพันธ์กับพระเจ้ามากขึ้น



บทอ่านที่หนึ่ง : - ปฐก 2:18-24

พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิง โดยให้ผู้หญิงเป็นคู่ชีวิตที่เหมาะสมสำหรับผู้ชาย มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และมีความเสมอภาคเท่าเทียมกับผู้ชาย

บทอ่านที่สอง : - ฮบ 2:9-11

พระเยซูเจ้าทรงยอมรับความตายเพื่อช่วยเราให้รอดพ้น ทรงทำให้เรามีความศักดิ์สิทธิ์ครบครัน และทรงรับเราเป็นพี่น้องของพระองค์

พระวรสาร : - มก 10:2-16

พระเยซูเจ้าทรงสอนสามีภรรยาให้รักและซื่อสัตย์ต่อกัน พระองค์ตรัสว่า “สิ่งที่พระเจ้าทรงรวมกันไว้ มนุษย์อย่าแยกเลย”



ผู้ประสานงานพิธีกรรม วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม ค.ศ. 2018

พิธีขอบพระคุณ	ประธาน	พิธีกร	ผู้อ่านบทอ่าน	เก็บถุงทาน	เชิญของถวาย
07.00 น.	คุณท่อนพพร	คามิตเทียน	คุณนเรเสฏฐ์ - คุณนวรรค์	คุณมาลี	คุณเมณีนุช
09.00 น.	คุณพ่อเจ้าวัด	คุณกรนุช	คุณจิราภรณ์ - คุณกัญชารัตน์	คุณวารินทร์	คุณวลัยลักษณ์
19.00 น.	คุณพ่อวิวัฒนา	ศักดิ์นุช	คุณกุลริศา - คุณวิจิตรา	คุณดวงฤดี	คุณพรเพ็ญ



จาก...

พระวาจา... **ชีวิต**

พระเยซูเจ้าทรงสอนเรื่องการหย่าร้าง

ข้อเท็จจริงเรื่องกษัตริย์เฮโรดแต่งงานกับนางเฮโรเดียสภรรยาของน้องชาย และขอหั้น บัปติสตาได้แสดงความกล้าหาญประณามสิ่งที่เฮโรดทำจนตนเองถูกตัดศีรษะ เป็นที่มาของพระวรสารวันนี้ที่ชาวฟาริสีได้ถามพระเยซูเจ้าว่า "เป็นการถูกต้องหรือไม่ที่ชายจะหย่าภรรยา" (มก 10:2)

แต่จุดประสงค์ของพวกเขาคือต้องการจับผิด โดยหวังว่าพระองค์จะวิพากษ์วิจารณ์ธรรมเนียมปฏิบัติของโมเสส และทำให้เกิดความแตกแยกในหมู่ประชาชน

แต่พระเยซูเจ้าทรงใช้โอกาสนี้ประกาศอย่างชัดเจนว่า พันธะของการแต่งงานมาจากพระเจ้า ไม่ใช่มนุษย์ อีกทั้ง เป็นพันธสัญญาที่คงอยู่ถาวรและลบล้างไม่ได้ "สิ่งที่พระเจ้าทรงรวมกันไว้ มนุษย์อย่าแยกเลย" (มก 10:9) พระองค์ไม่ได้สอนสิ่งใดใหม่ แต่ได้ย้อนกลับไปยังพระประสงค์แรกของพระเจ้า โดยอ้างหนังสือปฐมกาลที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิง พวกเขาจะไม่เป็นสองอีกต่อไป แต่เป็นเนื้อเดียวกัน เป็นหุ้นส่วนชีวิตที่เท่าเทียมกัน

สัมพันธภาพของการแต่งงานจึงเป็นพระพรของพระเจ้า ที่รวมชายหนึ่งหญิงหนึ่งให้เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยการสมรส และมนุษย์ไม่สามารถแยกสิ่งที่พระเจ้าทรงรวมเข้าด้วยกันได้ (มก 19:6) ซึ่งตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงกับธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปของมนุษย์ที่เลิกร่างกันง่ายเหลือเกิน พระเยซูเจ้าได้แสดงให้เห็นว่าชายและหญิงมีสิทธิ์เท่าเทียมกันและการแต่งงานจะต้องเป็นสัมพันธภาพที่มั่นคงถาวร พระองค์ยังได้อธิบายการที่โมเสสอนุญาตให้หย่าร้างได้ เพราะใจที่แข็งกระด้างของพวกเขา

ด้วยเหตุนี้ พระศาสนจักรจึงสอนเสมอมาว่า การแต่งงานระหว่างคริสตชนเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่แบ่งแยกและหย่าร้างไม่ได้ มีแต่ความตายเท่านั้นที่จะทำให้พันธะของการแต่งงานจบสิ้นลง

ข้อคิดสำหรับเรา

ประการแรก สามีภรรยาต้องทำงานหนักเพื่อสร้างครอบครัวที่ดี ชีวิตครอบครัวเรียกว่าต้องให้เราออกจากตัวเอง มีความจริงใจ ไว้วางใจกัน และใส่ใจในความต้องการของกันและกัน ด้วยการมอบตนเอง แบ่งปันชีวิต และให้อภัยกันด้วยใจกว้าง มีความรักที่เสียสละปราศจากความเห็นแก่ตัว รู้จักอดทนและมองข้ามความบกพร่องของกันและกัน ผ่อนหนักผ่อนเบา และเอาใจเขามาใส่ใจเรา

ประการที่สอง เราต้องให้พระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลางของครอบครัว ครอบครัวคริสตชนไม่ได้มีเพียงพ่อ-แม่-ลูก แต่ต้องมีพระเยซูเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางเช่นเดียวกับครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของแม่พระและนักบุญโยเซฟ ดังนั้น ครอบครัวในฐานะเป็นพระศาสนจักรระดับบ้าน จึงต้องได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยพระวาจา การภาวนา และการไปร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ พ่อ-แม่ต้องเป็นครูคนแรกที่สอนลูกให้รู้จักพระเจ้าและสวดภาวนา

ประการที่สาม เราต้องเห็นใจคริสตชนที่ย่ำร้างและครอบครัวล้มเหลว พระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งครอบครัวที่ย่ำร้างและล้มเหลว ชุมชนคริสตชนต้องยอมรับพวกเขา ให้ความเคารพ เห็นอกเห็นใจ และให้กำลังใจที่แสดงออกถึงความเป็นพี่น้องในความรัก การสนับสนุนและช่วยเหลือพวกเขาตามกำลังความสามารถของแต่ละคน ทั้งนี้เพราะลำพังการย่ำร้างหรือแต่งงานใหม่ก็เป็นความเจ็บปวดมากพออยู่แล้ว เราต้องไม่ไปซ้ำเติมหรือตัดพวกเขาออกจากหมู่คณะหรือชุมชนคริสตชน

พระเจ้าทรงประสงค์ให้ชีวิตครอบครัวเป็นชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์และมั่นคงยาวนานโดยไม่ถูกแบ่งแยก ทั้งนี้เพื่อความดีของคู่บ่าว-สาว ซึ่งต่างเป็นส่วนส่วนชีวิตที่เท่าเทียมกัน การใช้ชีวิตร่วมกันจึงช่วยส่งเสริมและเติมเต็มชีวิตของกันและกันให้สมบูรณ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อการให้กำเนิดบุตร การล่มสลายของครอบครัวเพราะการย่ำร้างส่งผลกระทบต่อสังคม อีกทั้ง การย่ำร้างเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้า

"ครอบครัวดีเริ่มที่บ้าน" สามีภรรยาต้องทำงานหนักและร่วมมือกันในการสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวที่ดี ประการสำคัญ ต้องให้พระเยซูเจ้าได้เป็นศูนย์กลางของครอบครัว ให้พระองค์ได้เข้ามามีบทบาทนำทางและทำให้ครอบครัวของเราศักดิ์สิทธิ์ แม้ในห้วงเวลาแห่งความยากลำบากและภาวะวิกฤตจงจำไว้เสมอว่า "ครอบครัวที่ภาวนาร่วมกันจะอยู่ด้วยกัน"



1. ข้าพเจ้าจะเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวและในสังคม
2. ข้าพเจ้าจะประพฤติตนเป็นคริสตชนที่ดี ตามแบบฉบับของพระเยซูเจ้า
3. ข้าพเจ้าจะสวดภาวนาล้ำหับคู่สมรสทุกคนให้รักและซื่อสัตย์ต่อกัน



ปาร์ตี้ชีวิต



ที่มา.. ฟรังก์เวิร์ทเพิร์ล

มนุษย์ทุกคนล้วนมีจิตใจและฉลองทุกครั้งที่มีเด็กเกิดใหม่ มองว่าเด็กเป็นคำขอร้อง เป็นการเริ่มต้น ความจริงแล้วหากมองอีกมุมหนึ่ง เมื่อเกิดมาปุ๊บ ก็เดินทางสู่ความตายทันที

มองแบบนี้ก็จะเห็นว่า การเกิดเป็นแบบแรกของการตาย และการเกิดสัมพันธ์กับการตาย เมื่อเข้าใจสิ่งธรรมดาเหล่านี้ ก็จะรู้สึกแย่น้อยลงเมื่อหวนพบความตาย

ปรัชญาตะวันออกมองชีวิตเป็นการชุมนุมกันของธาตุต่าง ๆ ชั่วคราว (หรือ อะตอม ในทางวิทยาศาสตร์) ความตายคือการแยกสลายของธาตุเหล่านั้น หรือหลุดง่าย ๆ ว่า งานปาร์ตี้เลิกแล้ว ธาตุหรืออะตอมทั้งหลายกลับบ้านได้ ต่างแยกย้ายกันไป ธาตุบางตัวก็ไปงานปาร์ตี้ที่อื่นต่อไป

มองแบบนี้จะเห็นว่าความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไร้ชีวิตขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการรวมกลุ่มปาร์ตี้เท่านั้น เช่น อะตอมรวมกันแบบหนึ่งได้เป็นก้อนหิน รวมอีกแบบหนึ่งได้เป็นแมว เป็นต้น

แนวคิดตะวันออกนี้ตรงกับหลักฟิสิกส์ของอะตอมยุคใหม่อย่างประหลาด เมื่อก้อนหินย่อยสลาย และแมวตายต่างก็หวนคืนกลับเป็นธาตุดั้งเดิม

'ความตาย' ก็คือการกลับบ้าน กลับไปสู่รูปเดิม กลับไปสู่ความเรียบง่ายของฐานเดิม ชีวิตก็มีเท่านั้น สิ่งที่สร้างความแตกต่างคือกิจกรรมที่งานปาร์ตี้แต่ละงานทำได้เท่านั้น ทำดีก็เป็นที่ยกย่อง ทำไม่ดีก็เป็นที่ยกย่อง จะรัก จะโลภ จะโกรธ จะหลง ถึงท้ายที่สุดก็เป็นเพียงสภาพดวงตาที่เกิดขึ้น ราวกับว่ามีไม่เคยเกิดขึ้นจริง แต่ในขณะที่เรามีโอกาสที่ 'เกิด' มาในรูปของสิ่งมีชีวิต มีโอกาสทำเรื่องต่าง ๆ ได้มากกว่าสิ่งไร้ชีวิต หรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ก็สมควรที่จะใช้ชีวิตสั้น ๆ นี้ให้มีความหมาย เพราะการมีชีวิตเป็นประสบการณ์หนึ่งเดียวที่ก้อนหินไม่มี และเราสามารถทำให้มันเป็นประสบการณ์พิเศษได้

ในทางฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ และชีววิทยา โอกาสที่ธาตุในจักรวาลจะชุมนุมกันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน อย่างนี้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว หากมีอำนาจเหนือธรรมชาติที่สั่งการให้เกิดบิกแบงขึ้นใหม่อีกครั้ง เกิดทงจางเผือกอีกครั้ง เกิดระบบสุริยะ และโลกอีกครั้ง โอกาสที่ 'สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน' จะมีรูปร่างฐานชีวิตอย่างพวกเราอีกครั้งนั้นยากกว่ายาก

เราจึงน่าจะยินดีที่รู้ว่าเราถือกำเนิดขึ้นในรูปร่างแบบชีวิตที่มีเอกลักษณ์นี้เพียงครั้งเดียว และจะไม่มีโอกาสเช่นนี้อีกแล้ว

ดังนั้นใจชีวิตสั้น ๆ นี้ให้คุ้มค่ากับที่เกิดมา คิดจะทำอะไรก็ทำเลย เพราะเพียงแวบเดียวงานปาร์ตี้ก็เลิกแล้ว...



ทีนฯ.. ฟาร์เวิร์ทเวล

ลูกชายของเพื่อนรักคนหนึ่งสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ แม่เห็นเด็กแอบไปร้องไห้เงียบ ๆ คนเดียว ผมเชื่อว่า เขาไม่ใช่เด็กคนเดียวในประเทศนี้หรือในโลกนี้ที่ร้องไห้เงียบ ๆ เมื่อพลาดหวัง ในโลกที่คำว่า 'ความสำเร็จ' วัดกันที่ผลการสอบแข่งขันซึ่งพื้นที่เรียนย่อมมีคนร้องไห้เสมอ ผู้ที่สอบผ่านเข้าสถาบันที่ตนเลือก หรือสถานที่เรียนที่มีชื่อเสียง อาศัยดีปรีดา แต่ไม่ใช้การแข่งขันครั้งสุดท้าย

ความสามารถกับการเตรียมพร้อมรับมือการสอบเป็นเรื่องหนึ่ง ความเครียดกับความวิตกกังวลต่อผลที่อาจเกิดขึ้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง และสองเรื่องนี้มักมาคู่กัน เด็กที่ต้องเข้าห้องสอบในแกมที่อาจตัดสินอนาคตเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าจะเครียดที่สุดในจักรวาล จึงไม่ประหลาดใจที่มีคนจำนวนมากในโลกที่เกลียดระบบการแข่งขันแบบนี้ ผมนึกถึงตัวเองตลอดชีวิตผ่านการสอบในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเป็นโรคเกลียดกลัวการสอบแข่งขัน ความกลัวนี้ฝังลึกในจิตใต้สำนึก ผมเชื่อว่าผมไม่ใช่คนเดียวในโลกนี้ที่ฝันร้ายว่ากำลังสอบอยู่และทำข้อสอบไม่ได้

ทว่าความจริงชีวิตในโลกที่มีประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ก็คือ เราต้องแข่งขันตั้งแต่วินาทีแรกของการปฏิสนธิ แต่ละชีวิตที่เกิดมาในโลกล้วนสอบผ่านด่านแรกซึ่งประกอบด้วยคู่แข่งหลายล้านตัว โดยมีเส้นชัยอยู่ที่รังไข่ เมื่อโตขึ้นมา ก็แข่งขันหาที่เรียน เพราะพ่อแม่ส่วนใหญ่ต้องการโรงเรียนที่ดีที่สุดให้ลูก จากโรงเรียนอนุบาลสู่โรงเรียนประถม จากโรงเรียนประถมสู่โรงเรียนมัธยม จากโรงเรียนมัธยมสู่มหาวิทยาลัย และจากมหาวิทยาลัยสู่โลกของการทำงานแบบผู้ใหญ่ แข่งขันแย่งลูกคำกัน

เราหนีไม่พ้นการแข่งขัน! แข่งขันกันทั้งชีวิต! แล้วจะทำอย่างไรในโลกของการสอบการแข่งขันแบบนี้? ในเมื่อเรายังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบการคัดเลือกเข้าโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ยังไม่อาจเปลี่ยนค่านิยมของการมุ่งเข้าเรียนในสถาบันที่มีชื่อเสียง อย่างน้อยที่สุดเราก็ควรปลูกฝังค่านิยมและความเข้าใจแก่เด็กกว่า :

หนึ่ง ความล้มเหลวในชีวิตไม่ได้มาจากการสอบเข้าสถาบันศึกษาที่ดีที่สุดในประเทศไม่ได้

สอง ความสำเร็จในชีวิตมาจากการแข่งขันกับตัวเอง ไม่ใช่กับคนอื่น

การพลาดหวังจากการสอบเข้าสถาบันศึกษาใด ๆ จะเป็นความผิดพลาดก็ต่อเมื่อเราไม่สามารถเรียนรู้เหตุผลของความผิดพลาดนั้นและแก้ไขมันเสีย ความผิดพลาดก็มีประโยชน์ของมัน หากรู้จักใช้ มันจะเป็นฐานที่แข็งแกร่งในการก้าวเดินต่อไป

ชีวิตก็เหมือนการวิ่งมาราธอน 'ความสำเร็จ' ในชีวิตนั้นไม่ได้วัดกันที่สองสามก้าวแรก ไม่ได้วัดกันที่ใครถึงหนึ่งร้อยเมตรแรกก่อน ใครก้าวถึงสี่ร้อยเมตรแรกแล้ว แต่ดูที่ความอดทนของการวิ่ง การไม่ยอมแพ้ทั้งที่เหนื่อยแสนเหนื่อย การไม่หยุดวิ่งทั้งที่คนอื่นคนแล้วคนเล่าวิ่งแซงหน้าเราไป ไปจนถึงการเรียนรู้ที่จะไม่สะอิดสะเอียนแบบเดิมอีก นี่ก็คือความสำเร็จ และความสำเร็จของการแข่งกับตัวเองเหนือความสำเร็จของการแข่งขันกับคนอื่นมากนัก>>





ประกาศ

สรุปข่าว



วันศุกร์ต้นเดือน

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ใน วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม ค.ศ. 2018 (วันศุกร์ต้นเดือน) เวลา 19.00 น. ณ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ดอนเข้ามีการส่งศีลมหาสนิทแก่ผู้เจ็บป่วยสูงอายุที่ไม่สามารถมาวัดตามปกติ แต่สิ่งสำคัญขอให้แต่ละคนได้เตรียมตัวรับพระเยซูเจ้าอย่างพร้อมเพรียงด้วย

ประชุมกลุ่มเซอร์วีรา

วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม ค.ศ. 2018 หลังมิสซาสาย ขอเชิญสมาชิกกลุ่มเซอร์วีราประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาอภิบาลวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

ฉลองวัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู ทั่วกระบอง

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลอง วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู ทั่วกระบอง ใน วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม ค.ศ. 2018 เวลา 10.00 น. โดย พระสังฆราชฮอร์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธี

ประชุมกลุ่มผู้สูงอายุ

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม ค.ศ. 2018 มีมิสซาที่ วัดน้อยอาคารเปาโล เวลา 09.00 น. หลังมิสซาขอเรียนเชิญผู้สูงอายุร่วมประชุมพบปะหรือพบกับ ณ ห้องประชุมสภาอภิบาลวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

ฉลองวัดนักบุญมาร์กาเร็ตา บางตาล

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลอง วัดนักบุญมาร์กาเร็ตา บางตาล ใน วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม ค.ศ. 2018 เวลา 10.00 น. โดย พระสังฆราชฮอร์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธี

ระลึกถึงนักบุญโยเซฟ

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อระลึกถึงนักบุญโยเซฟองค์อุปถัมภ์ของวัดของเรา ใน วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 2018 เวลา 19.00 น. หลังพิธีบูชาขอบพระคุณจะมีการแห่ไปยังอนุสาวรีย์นักบุญโยเซฟด้านหน้าวัด

วันแพร่ธรรมสากล เก็บบุญ 2 ครั้งทุกมิสซา

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม ค.ศ. 2018 เป็น วันแพร่ธรรมสากล ทางวัดจะเก็บบุญ 2 ครั้งทุกมิสซา ครั้งแรกเพื่อช่วยเหลือกิจการของวัด และครั้งที่สองเพื่อช่วยเหลืองานแพร่ธรรมของพระศาสนจักรสากล

ระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษร่วมกับระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์ ใน วันพุธที่ 24 ตุลาคม ค.ศ. 2018 เวลา 19.00 น. หลังพิธีจะมีการแห่และสวดสายประคำไปยังถ้ำแม่พระหน้าอาคารเปาโล ที่นั่นจะมีการเผาจันทมาศที่พี่น้องสัตบุรุษได้เขียนถึงแม่พระและรับพรจากพระสงฆ์

ทำความสะอาดหลุม

หากพี่น้องท่านใดมีความประสงค์จะให้ทางวัดทำความสะอาดหลุมศพญาติพี่น้องของท่านที่อยู่ในสุสานของวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง กรุณาคิดต่อกับทางวัดก่อนวันที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 2018

ขอขอบคุณ

ขอขอบคุณ ครอบครัวสังฆรัตน์ มอบเงิน 50,000 บาท เพื่อสมทบสำหรับบุงบกแม่พระหลังใหม่ ขอพระเยซูเจ้า แม่พระ และนักบุญโยเซฟ ใต้ขอบแทนน้ำใจดีของท่าน



ปฏิทิน บูชาขอบพระคุณ ประจำสัปดาห์



วัน - เวลา	ตุลาคม 2018 สำหรับ	ผู้ขอ
อาทิตย์ที่ 7 07.00 น. 09.00 น. 19.00 น.	อาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา สุขสำราญสำหรับครอบครัว โอกาสครบรอบชีวิตสมรส 56 ปี สุขสำราญสำหรับสัตบุรุษ อุทิศแด่ อ้นนา กิมจี แสงเทียน	คุณอุทัย - คุณปราณี วัด ครอบครัวคุณนงลักษณ์
จันทร์ที่ 8 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา อุทิศแด่ คุณพ่อกุสตาฟ โรเซนส์ อุทิศแด่ โยเซฟ ตี - มาริอา ฮวย เต่าลิ้ม อุทิศแด่ ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับครอบครัวกิจเจริญ - ครอบครัวอ้อยฟ้ากเจริญ	คุณสายรุ้ง คุณสุดศรี - คุณชนกนันท์ คุณพยอม กิจเจริญ
อังคารที่ 9 19.00 น.	น.ดิไอเนซีโอ พระสังฆราชและเพื่อนมรณสักขี น.ยอห์น เลโอนาร์ดี พระสงฆ์ อุทิศแด่ โยเซฟ วิชัย วิชัยเรืองธรรม (ครบ 2 ปี) อุทิศแด่ อากาธา พุ่ม แสงเทียน อุทิศแด่ มาริอา สู้ย ชานนท์	ลูก - หลาน คุณบุญส่ง ลูจนามนท์ คุณนฤมล ลูจนามนท์
พุธที่ 10 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา โมทนาคุณพระ สุขสำราญสำหรับ คุณประนอม น้อมพิศัย อุทิศแด่ คุณพ่อสนิท สุนิดานนท์ และวิญญานในไฟชำระ น.ยอห์น ที่ 23 พระสันตะปาปา	คุณสร้อยพลอย ทรัพย์เย็น น.น. คุณบุญจมาศ สรณันต์ศรี
พฤหัสบดีที่ 11 19.00 น.	สุขสำราญวันคล้ายวันเกิด คุณศิริพรรณ เจสตาม สุขสำราญสำหรับครอบครัวศรีประโมง อุทิศแด่ มาริอา เทวี สังขรัตน์	ครอบครัว คุณวีราพร บุญญฤทธิ์ คุณนพพล สังขรัตน์
ศุกร์ที่ 12 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา สุขสำราญสำหรับ เด็กหญิงอนัญญา ชะอ้อนชม สุขสำราญสำหรับกิจการ บริษัทพี.ที. ไซแอนซ์ทีฟิค อุทิศแด่ เถาเรนเต จำลอง - เปโตร ณรงค์ - โยเซฟ สมเกียรติ - อักเนส จามรี ระดมกิจ	ปู่ - ย่า คุณพรทิพย์ แทนเนียน คุณนที ระดมกิจ
เสาร์ที่ 13 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา (วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9) โมทนาคุณแม่พระและนักบุญทั้งหลาย สุขสำราญสำหรับ คุณปณิญา ชัยเจริญ อุทิศแด่ มาริอา ทองศรี แซ่เอ็ง	คุณแม่ภูษิตี - คุณธันยธรณ์ คุณกัญชลา ชัยเจริญ คุณกัญญา แซ่เอ็ง